



สรุปข่าว สร.



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการสร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนเลือกกระทงออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด 19 และยังช่วยลดปริมาณขยะ ส่วนผู้ที่ไปลอยกระทงนอกบ้าน ให้เลือกกระทงให้เหมาะกับแหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่มี จันท.จัดเก็บนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เลี่ยงกระทงที่มีเข็มหมุด พลาสติก โฟม ที่ย่อยสลายยาก ลดขนาดกระทงให้เล็ก เพราะใช้วัสดุน้อยกว่า มาเป็นกลุ่มให้ใช้ 1 กระทงร่วมกัน เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะ ลดมลพิษ ต่อแหล่งน้ำ และที่ต้องเฝ้าระวังเด็กเล็กใกล้ขีดเพราะอาจตกน้ำได้ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ยึดหลักสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อย ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) ,เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงเรื่องของมาตรฐานของโรงแรมที่ได้ผ่านการรับเลือกให้เป็นสถานที่กักกันทางเลือก ยืนยันว่ายังคงมีมาตรฐานเช่นเดิม ซึ่งปัจจุบันจำนวนโรงแรมที่สมัครเข้าร่วมจำนวน 131 แห่ง ผ่านแล้ว 101 แห่ง ส่วนสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกในต่างจังหวัดปัจจุบันมี 21 แห่ง อยู่ใน จ.บุรีรัมย์ ชลบุรี ภูเก็ต ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี มีห้องพักรองรับ 1,466 ห้อง ถือว่าเพียงพอในการรองรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและสมัครใจจ่ายเงินเองในการเข้ากักตัว ทั้งนี้ โรงแรมต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6 ด้าน ดังนี้ 1. โครงสร้างอาคารและวิศวกรรมต้องมีระบบปรับอากาศที่ดี มีทางหนีไฟ 2. บุคลากรภายในต้องพร้อมในการปฏิบัติงาน 3.วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ 4.เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน และ 6. ต้องมีโรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วม

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) ,เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิสิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13 ราย ทุกรายเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ รวมผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,759 ราย มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 10 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,561 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 139 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม. รับทราบการขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า กระทรวงฯจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานก่อนที่จะมีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา ซึ่ง จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่นำร่อง สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข ททท. ร่วมกับ สธ. จัดทำมาตรฐาน SHA ออกแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 10 ประเภท ครอบคลุมร้านอาหาร การเดินทางท่องเที่ยว ที่พัก สุขภาพ ความงาม และการช้อปปิ้ง

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สั่งการจัดกำลัง 2 ชุด ลาดตระเวนด้วยการเดินเท้าตามช่องทางธรรมชาติ ทำข้าม และจุดเสี่ยง บริเวณบ้านแม่สะเก็บ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และลาดตระเวนทางน้ำด้วยเรือเร็วปฏิบัติการ ล่องตามลำน้ำสาละวิน เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผลการปฏิบัติการไม่พบผู้กระทำผิดและสิ่งผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นายกิตติรัตน์ สัมเป้น ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด 19 ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ได้ใช้รั้วลวดหนามและไม่ปิดกั้นช่องทางธรรมชาติไปแล้วรวม 61 จุด 24 ช่องทาง สำหรับจุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร ปัจจุบันยังระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล แต่ผ่อนผันให้สามารถขนส่งสินค้าประเภทของแห้งได้ในช่วง 06.30-17.00 น.

ประเด็นผลกระทบ

1. ความคืบหน้าผู้ติดเชื้อที่อ.แม่สอด และอ.เกาะสมุย

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, thailandplus)

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนแม่สอด จ.ตาก ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 11 ราย ติดตามผู้สัมผัสได้ทั้งหมด 93 ราย และได้ค้นหาเชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว 12,713 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม นับว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วสามารถควบคุมโรคในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

- สำหรับกรณีพบผู้ติดเชื้อชาวฝรั่งเศสที่ เกาะสมุย ขณะนี้ได้ดำเนินการสอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัสได้เกือบทั้งหมด แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 46 ราย ได้ติดตามเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและเข้ารับการรักษาแล้ว 41 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ อยู่ระหว่างการติดตามอีก 5 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 ราย ยังคงเฝ้าระวังติดตามอาการต่อเนื่อง จนครบ 14 วัน

- การพบผู้ติดเชื้อ 1-2 ราย เช่นใน อ.แม่สอด หรือ อ.เกาะสมุย สามารถทำให้เกิดรูปแบบการระบาดได้ 3 แบบ ดังนี้ 1.สถานการณ์ที่ป้องกันโรคได้ดี ไม่พบผู้ติดเชื้อตามมาหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายแรก สิ่งสำคัญคือความร่วมมือของคนไทยที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคทั้งส่วนบุคคล และส่วนองค์กร ได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 2.สถานการณ์พบผู้ติดเชื้อแต่ควบคุมได้ โดยพบผู้ติดเชื้อตามมาจากอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งการควบคุมโรคจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ การพบผู้ติดเชื้อรายแรก และความร่วมมือ และวินัยในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคของคนในพื้นที่ และ 3.สถานการณ์พบผู้ติดเชื้อแต่ควบคุมโรคได้ช้า เป็นการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นกลุ่มก้อน หลังพบผู้ติดเชื้อรายแรก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของคนในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า กรณีพบหญิงชาวฝรั่งเศสติดโควิด 19 ใน ASQ คณะกรรมการวิชาการในการตรวจประเมิน พบว่ามีหลายจุดที่ต้องทบทวน ได้แก่ 1.การอนุญาตให้ออกจากห้องได้เพื่อพักผ่อน หรือออกกำลังกาย 2.อนุญาตให้เข้าไปทำความสะอาดห้องพัก 2 วัน ต่อครั้ง 3.ให้บริการซักเสื้อผ้าของผู้ถูกกักกัน 4.อนุญาตให้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมในห้องฟิตเนส และ 5.การปะปนการให้บริการ ทั้งนี้ จะพิจารณาปรับให้ปลอดภัย

2. การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, workpoint, innnews, efinancethai, thaibps)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ โดยจะออกประกาศให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มีสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ภายใน 30 วัน หลังจากมีประกาศบังคับใช้ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึง 30 ก.ย. 64 โดยคุณสมบัติต้องเป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือเรียวอร์ช ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ หรือผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลาง ตามการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข นักท่องเที่ยวจะต้องยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคยินยอมกักตัวในเรือ 14 วัน พร้อมกับมีหลักฐานเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อท่องเที่ยวโดยเรือเรียวอร์ช หลักฐานกรมธรรม์การทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองตรวจรักษาโรค COVID-19 รวมถึงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ครบกำหนดอยู่ในไทยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน โดยให้ยื่นคำขอและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, newtv, infoquest, thestandard, thaiquote, xinhuathai)

- **อินเดีย** ยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 120,000 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 508 ราย ในวันเดียว และพบผู้ป่วยใหม่ 43,893 ราย รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนสถานที่ตรวจโรคโควิด 19 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

- **เยอรมนี** ติดโควิดวันเดียวเกือบ 15,000 ราย สูงเป็นประวัติการณ์ ขณะยอดตายทะลุหมื่น

- **เบลเยียม** ให้แพทย์ที่ติดโควิดยังต้องทำงานต่อ เนื่องจาก รพ.หลายแห่งเริ่มมีบุคลากรไม่เพียงพอ โดยยอดติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.3 หมื่นราย เพียงไอซียูใกล้ไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย

- **ออสเตรเลีย** ยุติมาตรการล็อกดาวน์เมืองเมลเบิร์น ในรอบ 24 ชั่วโมง ยืนยันผู้ป่วยใหม่เพียง 2 คน เสียชีวิตอีก 2 คน

- **เมียนมา** ขยายคำสั่งห้ามเที่ยวบินโดยสารนานาชาติ บินเข้าออกประเทศ ไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ย.

- **อินเดีย** ประชาชนหลายล้านคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในรัฐพิหาร มีหลายคนไม่สวมหน้ากากอนามัย และไม่เว้นระยะห่างทางสังคมตามคำแนะนำของรัฐบาล ส่วนผู้ป่วยโควิด 19 ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนภายใต้การควบคุมของทางสาธารณสุข

- **แคนาดา** พบยอดผู้เสียชีวิต 10,001 รายแล้ว หลังการระบาดระลอกสอง

- **ฝรั่งเศส** กำลังพิจารณาประกาศปิดประเทศนาน 1 เดือน เพื่อยับยั้งการระบาดระลอกใหม่

- **อิตาลี** มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 22,000 คนในวันเดียว ด้านม็อบต้านล็อกดาวน์ยังคงรวมตัว

- **สหราชอาณาจักร** พบผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่ม 367 คน สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. ยอดสะสมเพิ่มเป็น 45,365 ราย

- **ฮ่องกง** ประกาศผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะห่าง ตั้งแต่ 30 ต.ค. เป็นต้นไป แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย จำกัดการรวมกลุ่มในที่สาธารณะ

- **เกาหลีใต้** ยานดับไฟทวอน ฮงแด และกังนัม จะปิดช่วงเทศกาลฮาโลวีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประเด็นข่าว

-รัสเซีย ยื่นเรื่องถึง WHO เพื่อขอขึ้นบัญชีการใช้งานลูกเงินของสปุตนิกโพร วัคซีนโควิด19 ที่รัสเซียพัฒนาขึ้น

-สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 44,234,933 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 1,171,271 ราย โดยสหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลก 8,962,783 ราย รองลงมา คือ อินเดีย 7,988,853 ราย บราซิล 5,440,903 ราย รัสเซีย 1,547,774 ราย ฝรั่งเศส 1,198,695 ราย สเปน 1,174,916 ราย อาร์เจนตินา 1,116,609 ราย และ โคลอมเบีย 1,033,218 ราย ตามลำดับ

บรรจุข้าราชการ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รักษาการแทนรองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด 19 รอบที่ 3 ว่า จะมีการรายงานผลการคัดเลือกให้ทาง สธ. ในวันที่ 17 พ.ย.นี้ และกำหนดรายงานตัววันที่ 25 พ.ย. โดย 2 รอบแรกที่ผ่านมามีตำแหน่งประมาณ 2,900 อัตรา ซึ่งตัวเลขกลุ่มนี้มาจากที่มีปัญหาการบรรจุ แบ่งหลักๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ เช่น ตำแหน่งไม่ตรงกับการจ้าง และ 2.กลุ่มที่เดิมมีชื่อตำแหน่ง แต่เมื่อได้ตำแหน่งมาพบว่าลาออกไปก่อนจะบรรจุแล้ว ซึ่งตำแหน่งส่วนนี้จะพิจารณาว่าจะใช้กลุ่มไหนบ้าง โดยรวมสายสนับสนุนหรือแบคคอฟฟิส จะพยายามดูให้ครบทุกด้าน และให้คณะกรรมการผ่านความเห็นชอบอีกครั้ง

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า , เดลินิวส์ , มติชน

-นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม. กล่าวถึงความพร้อมในการให้บริการประชาชนสิทธิบัตรทองที่มีสถานะสิทธิว่าง ว่า วันที่ 1 พ.ย. รพ.ในสังกัด 11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครทั้ง 69 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และ รพ.วชิรพยาบาล ร่วมกับภาคีเครือข่าย รพ.ในสังกัด ก.สาธารณสุข รพ.เหล่าทัพ คลินิกเอกชนที่เหลืออยู่ 26 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งต้องเป็นประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร เข้ารับบริการได้เพียงแค่นำบัตรประชาชนไปยื่นรับสิทธิ ไม่ต้องเดินทางไปหน่วยบริการ สปสช. ณ สำนักงานเขต 19 แห่ง เพื่อยื่นคำร้องเปลี่ยนสถานพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข บางแห่งที่มีคนไข้มารับบริการจำนวนมาก เปิดคลินิกนอกเวลาราชการในช่วง 16.00 - 20.00 น. เพื่อเพิ่มเวลาให้บริการในช่วงบ่ายด้วย โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิบัตรทองของตนเองได้ผ่านทาง ไลน์ @ucbkk /แอปพลิเคชัน สปสช./สายด่วน 1330

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ , ไทยรัฐ

-พญ.ณัฐนิช อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง กล่าวว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านมีประชาชนมารับบริการที่ศูนย์ฯ มากขึ้น 50% ทางศูนย์ได้เชิญแพทย์ที่เกษียณแล้ว และเกษียณราชการใหม่ มาให้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทุกคน

เงินฌาปนกิจศพ อสม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, เนชั่นทีวี, MCOT, ผจก.ออนไลน์

-กรณี น.ส.ชลธิดา ชมภูกุล ชาวบ้าน ต.บ้านยาง จ.บุรีรัมย์ ร้องขอความเป็นธรรม หลังจากนางทองเพียร มารดา ซึ่งเป็น อสม. มาตั้งแต่ปี 2535 สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2547 ส่งเงินสมทบต่อเนื่องมาเป็นเวลา 16 ปี กระทั่ง 25 ก.ย. แม่ได้เสียชีวิต ได้นำหลักฐานไปยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ศพตามสิทธิ 67,100 บาท แต่จนท.บอกไม่มีชื่อของแม่อยู่ในระบบ เตือดร้อนต้องกู้ยืมเงินมาใช้ในการจัดงานศพ

ล่าสุดนายเอกวัฒน์ พวงประโคน ปลัดอาวุโส รก.นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องหารือที่ รพ.สต.บ้านยาง พบข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องได้แจ้งด้วยวาจาว่า ได้ส่งเอกสารใบสมัครให้กับประธาน อสม.หมู่บ้าน ก็ได้นำเอกสารพร้อมเงินไปวางไว้ที่โต๊ะใน รพ.สต. จึงเข้าใจว่ามีการส่งเอกสารให้กับ อสม.ตำบล และอำเภอแล้วเห็นว่า กรณีที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อาจจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน จึงมีข้อสรุปว่า ควรมีการเยียวยาให้กับ น.ส.ชลธิดา ลูกสาวนางทองเพียร อสม.ที่เสียชีวิต จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งวันที่ 6 พ.ย. น.ส.ชลธิดา ผู้ร้องก็พอใจและยอมรับการเยียวยา

ข่าวปลอมน้ำมันกัญชาอาจารย์เดชาเข้าบัญชียาหลัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-จากที่มีข่าวบนสื่อโซเชียล ว่าน้ำมันกัญชา สูตรอาจารย์เดชา เข้าบัญชียาหลัก ก.สาธารณสุขแล้ว สามารถไปรับได้ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คนละ 4 ขวด ไม่เสียค่าใช้จ่าย นายเดชา ศิริภัทร ผอ.มูลนิธิข้าวขวัญ ผู้เชี่ยวชาญการใช้กัญชาทางการแพทย์ หรืออาจารย์เดชา เจ้าของสูตรน้ำมันกัญชา ออกมาโพสต์ปฏิเสธผ่านเฟซบุ๊ก หมอเดชา ว่าไม่เป็นความจริง ยังอยู่ในขั้นตอนการผลักดันและใช้งานวิจัยเท่านั้น

ขายเยลลี่กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : Facebook

-เพจเฟซบุ๊ก Happy Jelly เพจหลักบริษัท โพสต์ขายเยลลี่กัญชา โฆษณาสรรพคุณ “แก้เคี้ยวก็เคลิ้ม” พร้อมรีวิวผู้ที่เคยใช้เยลลี่กัญชา ในเพจเป็นจำนวนมาก

ใช้ความรุนแรงกับเด็กขณะป้อนยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย, kapok, เดลินิวส์

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า KT Ploy ได้โพสต์คลิปวิดีโอ หญิงสูงวัยใช้ความรุนแรงกับเด็กขณะป้อนยา ทั้งใช้มือฟาด ยื่นชั้นลิบจนเด็กชายกระเด็นหัวไปโขกกับผนังปูน หยิกที่ตัวเด็ก และจับเด็กทุ้มลงกระแทกพื้นด้วยความแรง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และอยู่ระหว่างการประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเด็ก

ประเด็นข่าว

ล่าสุด นายธงชัย โอสสารพัฒนชัย นายอำเภอโชคชัย ประสานผู้ใหญ่บ้านและจนท.สาธารณสุขลงพื้นที่ พบนางสำราญ เบี้ยกระโทก อายุ 47 ปี ผู้ก่อเหตุ เป็นยายแท้ๆ ส่วนเด็กที่ถูกตี อายุ 6 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจรั่ว ต้องผ่าตัดตั้งแต่แรกเกิด จากนั้นต้องผ่าตัดลำไส้ติ่ง และยังคงผ่าตัดขาที่ผิดปกติ จนสามารถเดินวิ่งได้เป็นปกติ แขนมีอาการโรคข้ออักเสบ ต้องพ่นยาและกินยาประจำ โดยผู้เป็นยายรับสารภาพว่าตีเด็กจริง แต่เป็นคลิปเก่าเมื่อ 5-6 เดือนก่อน และทำเพียงครั้งเดียว ที่ทำเพราะกำลังเครียดและโมโหที่เด็กกินยาจากนั้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเด็กและยายไปตรวจที่ รพ.โชคชัย เพื่อประเมินสภาพจิตใจและสภาพแวดล้อม ว่าสามารถเลี้ยงดูหลานชายวัย ต่อไปได้หรือไม่ เบื้องต้นได้วางกล่าวตักเตือนนางสำราญไปแล้ว

ประชุมฯ คลินิกโรคจากการทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวต่อเนื่อง อย่างมั่นคง 15 ปี คลินิกโรคจากการทำงาน” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับดีเด่น ปี 2562 ที่โรงแรมใบหยกสกาย กทม.

ป้องกันเด็กตกน้ำวันลอยกระทง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ thailandplus nationtv.จส.100 กรมประชาสัมพันธ์ newtv.)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีคนจมน้ำเสียชีวิตในช่วงวันลอยกระทงกว่า 300 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แนะนำผู้ปกครองควรดูแลเด็กใกล้ซิดเพื่อป้องกันการจมน้ำ ให้อีตหลัก 3 อย่าง คือ 1.อย่าใกล้: อย่ายืนใกล้ขอบบ่อ 2.อย่าเก็บ: อย่าลงน้ำไปเก็บกระทงหรือเงินในกระทง 3.อย่าก้ม: อย่าก้มลอยกระทง เพิ่มความระมัดระวังเมื่อนำเด็กเข้าใกล้แหล่งน้ำ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ต้องอยู่ในระยะที่เอื้อมถึง ส่วนเด็กอายุ 3-5 ปี ต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นและเข้าถึงตัวได้โดยเร็ว ไม่ปล่อยให้เด็กไปลอยกระทงกันเองตามลำพัง ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ควรหลีกเลี่ยงดื่มสุราและลงน้ำ หากมีการโดยสารเรือให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

พายุดีฝุ่น โหมลาเบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ฉบับที่ 10 ระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. พายุโซนร้อนโหมลาเบ ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน (พายุระดับ 2) บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง (พายุระดับ 1) ในระยะต่อไป ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ ภาคเหนือ : จังหวัดพะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร ตาก และเพชรบูรณ์ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี / ภาคกลาง : จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี / ภาคตะวันออก : จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด / ภาคใต้ : จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมีดังนี้ ภาคเหนือ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร / ภาคกลาง : จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี / ภาคใต้ : จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)

-เวียดนามสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 571,700 คนจากเกือบ 146,900 ครัวเรือน ใน 6 จังหวัดทางตอนกลางของเวียดนาม เพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นโหมลาเบ

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

